

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่องานตามภารกิจ การป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๖ ทวิ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ประสานข้อมูลกับเจ้าของสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนัดหมายวันเวลาสถานที่ปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำความผิด</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b></p> <p>อาศัยความรู้จักคุ้นเคยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าของสิทธิเพื่อทราบวันเวลาและสถานที่เพื่อไปแจ้งให้ผู้กระทำความผิดให้รอดพ้นการจับกุม โดยจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน</p>	ปานกลาง	<p>กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีพบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยแนวปฏิบัติประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การกำหนดให้มีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละคราว หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นภายในกรมฯ ร่วมปฏิบัติงาน</li> <li>๒. การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเข้าร่วมตรวจค้น/จับกุมผู้กระทำความผิด/ตรวจยึดสินค้าละเมิด</li> <li>๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานร่วมดำเนินการและเจ้าของสิทธิ เพื่อทราบว่า ภายหลังจากแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีข้อมูลรั่วไหลจนเป็นสาเหตุให้การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาล้มเหลวหรือไม่ อย่างไร</li> <li>๔. กำหนดบทลงโทษ กรณีกระทำการ/ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติ/ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติฯ ที่กำหนดหรือกรณีพบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ol> <p>โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการดังนี้</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๑</b> ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วย</p>
๒.	<p>ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับเจ้าของสิทธิ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือทางคดี โดยลดจำนวนผู้ต้องหา และจำนวนของกลาง ที่นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อประโยชน์ในการประกันตัวผู้ต้องหา และอัตราโทษที่ลดลง</li> <li>- นำส่งจำนวนของกลางไม่ครบถ้วน โดยยกยอกสินค้าที่ยึดได้บางส่วน</li> </ul>	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานร่วมดำเนินการและเจ้าของสิทธิ เพื่อทราบว่า ภายหลังจากแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีข้อมูลรั่วไหลจนเป็นสาเหตุให้การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาล้มเหลวหรือไม่ อย่างไร</li> <li>๔. กำหนดบทลงโทษ กรณีกระทำการ/ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติ/ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติฯ ที่กำหนดหรือกรณีพบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ol> <p>โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการดังนี้</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๑</b> ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วย</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ผู้อำนวยการกองป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ในกองป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นคณะกรรมการ</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๒</b> จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนงานในการกำหนดแนวปฏิบัติฯ</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๓</b> ยกร่างแนวปฏิบัติฯ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในรอบแรก</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๔</b> จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตามร่างแนวปฏิบัติฯ</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๕</b> ปรับ/แก้ไข ร่างแนวปฏิบัติฯ กรณีมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๖</b> นำเสนอร่างแนวปฏิบัติฯ ต่อกรมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป</p>

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**  
**การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า**  
**ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๖ ทวิ**  
**ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทรัพย์สินทางปัญญา**

**เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**

**เหตุการณ์ที่ ๑ ขั้นตอน: ประสานข้อมูลกับเจ้าของสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนัดหมายวัน เวลาสถานที่ปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำความผิด**

**องค์ประกอบ** การออกไปตรวจสอบพื้นที่ย่านการค้า ห้างสรรพสินค้า เพื่อสำรวจตรวจสอบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีแผงลอยหรือร้านค้าเป้าหมายที่จำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าจำนวนเท่าใด และสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งทำข้อมูลเป็นหนังสือส่งไปยังเจ้าของสิทธิหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเตรียมนัดหมายปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีการอาศัยความรู้จักคุ้นเคยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าของสิทธิเพื่อทราบวันเวลาและสถานที่ เพื่อไปแจ้งให้ผู้กระทำความผิดให้รอดพ้นการจับกุม โดยจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน

**เหตุการณ์ที่ ๒ ขั้นตอน: ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับเจ้าของสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจ**

**องค์ประกอบ** เมื่อไปยังร้านค้าหรือแผงลอยเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยเจ้าของสิทธิและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการแสดงตัว พร้อมบัตรเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อหาต่อผู้กระทำความผิดว่า เสนอจำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการควบคุมผู้ต้องหา เจ้าของสิทธิจะทำการซื้อสินค้าที่ละเมิดของตน เจ้าหน้าที่กองป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจยึดสินค้า จากนั้นจะนำผู้ต้องหาและของกลางนำส่งสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อทำบันทึกจับกุมพร้อมทั้งตรวจนับสินค้า ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งอาจมีประเด็นความเสี่ยง เรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือทางคดี โดยลดจำนวนผู้ต้องหา และจำนวนของกลาง ที่นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อประโยชน์ในการประกันตัวผู้ต้องหา และอัตราโทษที่ลดลง หรือการนำส่งจำนวนของกลางไม่ครบถ้วน โดยยกยอกสินค้าที่ยึดได้บางส่วน

**วัตถุประสงค์**

เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้

**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**

วางรากฐานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมในเชิงการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวางแผนการดำเนินการในทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษกรณีพบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยแนวปฏิบัติประกอบด้วย

๑. การกำหนดให้มีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละคราว หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นภายในกรมฯ ร่วมปฏิบัติงาน
๒. การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเข้าร่วมตรวจค้น/จับกุมผู้กระทำความผิด/ตรวจยึดสินค้าละเมิด
๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานร่วมดำเนินการและเจ้าของสิทธิ เพื่อทราบว่า ภายหลังจากแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีข้อมูลรั่วไหลจนเป็นสาเหตุให้การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาล้มเหลวหรือไม่ อย่างไร
๔. การกำหนดบทลงโทษ กรณีกระทำการ/ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติ/ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติ ที่กำหนด หรือกรณีพบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

โดยกำหนดกิจกรรมการดำเนินการดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างแนวปฏิบัติในการป้องปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้า ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มสืบ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงาน เป็นคณะทำงาน

**ขั้นตอนที่ ๒** จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติ

**ขั้นตอนที่ ๓** ยกร่างแนวปฏิบัติฯ นำเสนอคณะทำงานพิจารณาในรอบแรก

**ขั้นตอนที่ ๔** จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติฯ

**ขั้นตอนที่ ๕** ปรับ/แก้ไข ร่างแนวปฏิบัติฯ กรณีมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ขั้นตอนที่ ๖** นำเสนอร่างแนวปฏิบัติฯ ต่อกรมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศให้ยึดถือปฏิบัติและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

